

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI THI ĐUA YÊU NƯỚC TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ X - NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SỬ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN:

Nhiều ý tưởng sáng tạo từ phong trào thi đua

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp, Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" đã phát huy hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, bảo đảm thu nhập, đời sống người lao động.

Là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sử dụng công nghệ, những năm qua, dưới sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ tỉnh và Công đoàn các Khu công nghiệp, hàng tháng, Ban Chấp hành công đoàn tiến hành họp để triển khai nhiệm vụ; đồng thời, phân công các ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, động viên đoàn viên trong các tổ sản xuất thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động. Bên cạnh chú trọng công tác tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" do Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty cổ

phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn phát động đã phát huy hiệu quả. Ban lãnh đạo Công ty và Ban Chấp hành CĐCS đã tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí để người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Ban Chấp hành CĐCS khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khuyến khích tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động. Vào dịp cuối năm, Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Công ty luôn tổ chức xét công nhận sáng kiến kết hợp với tiêu chí người lao động tận tụy, sáng tạo trong công việc để Công ty xét thi đua và khen thưởng. Với cách làm này, đã có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, giải pháp hữu ích, sáng kiến được nghiên cứu, triển khai thực hiện và ứng dụng tại Công ty. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao



Công nhân tổ tạo hình làm việc hiệu quả hơn với giải pháp "Thiết kế, cải tiến hệ thống phanh hãm máy tạo hình".

động, sản lượng và doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Năm 2019, sản lượng của Công ty đạt 3.141 tấn sản phẩm, doanh thu đạt trên 106 tỷ đồng, hoàn thành 106% kế hoạch năm và tăng 25,9% so với năm 2018. Lương cán bộ, công nhân, lao động đạt bình quân trên 8 triệu đồng/người/tháng, nộp ngân sách Nhà nước 9,5 tỷ đồng.

Làm việc trong môi trường yêu cầu có kỹ thuật, chuyên môn cao, tiếp xúc với máy móc thiết bị, công nghệ mới,

anh Nguyễn Văn Lợi - đoàn viên công đoàn, Tổ trưởng Tổ Cơ điện Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn ý thức cần phải tích cực học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao tay nghề và kỹ năng làm việc để đáp ứng yêu cầu công việc. Anh Lợi cho biết: "Hướng ứng Phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" do CĐCS và các cấp lãnh đạo phát động, tôi cùng anh em trong Tổ Cơ điện và toàn Công ty đã có nhiều ý tưởng sáng tạo, giải pháp hữu ích và sáng

kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận và đưa vào thực tế sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là giải pháp "Thiết kế, cải tiến hệ thống phanh hãm máy tạo hình". Năm 2019, CĐCS Công ty có 12 đoàn viên được Chủ tịch CĐCS quyết định khen thưởng, vì đã có nhiều ý tưởng sáng tạo. Nhóm tác giả thuộc Tổ Cơ điện được tặng bằng khen trong "Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 8" năm 2017 - 2018. Năm 2019, anh Nguyễn Văn Lợi được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Trong điều kiện lao động đặc thù, đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn luôn được sự quan tâm của tổ chức công đoàn, lãnh đạo doanh nghiệp. Các quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng luôn được đảm bảo nên các phong trào thi đua được đoàn viên công đoàn hưởng ứng; có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí cho Công ty, tạo động lực doanh nghiệp không ngừng phát triển và bền vững.

KHÁNH LINH

Yên Phú gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Với phương châm: "Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt"; những năm qua, Đảng ủy xã Yên Phú, huyện Văn Yên tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương, tạo sức mạnh nội lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Yên Phú ngày càng phát triển.



Nhân dân xã Yên Phú tự giác tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Đồng chí Trần Đình Trọng - Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú cho biết: "Để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội, hàng năm, Đảng ủy đều xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề triển khai, tổ chức thực hiện như Nghị quyết về xây dựng Đảng bộ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể vững mạnh; nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nghị quyết về quốc phòng - an ninh... Đồng thời, Đảng bộ tổ chức tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên đến cán bộ, đảng viên. Cùng đó, Đảng ủy chú trọng thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với

Nghị quyết TW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" nhằm góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với tăng cường xây dựng Đảng, Đảng bộ Yên Phú tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế; trong đó, xác định nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp; chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Với đặc thù là một xã thuần nông, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phối hợp chuyển giao khoa học, kỹ thuật, thực hiện các

mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, xây dựng các vùng sản xuất tập trung. Hiện, xã Yên Phú duy trì 1 HTX chế biến gỗ rừng trồng, thành lập mới 1 HTX trồng và cung ứng rau, quả an toàn, thành lập mới 9 tổ hợp tác... Các tổ hợp tác đã duy trì hoạt động ổn định và phát triển, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu cho nông dân. Đảng ủy xã còn chỉ đạo UBND xã, Hội Nông dân xã tăng cường vận động nhân dân đưa vào sản xuất một số đối tượng cây trồng mới như cây dâu tằm, với diện tích 13,4 ha; mở rộng diện tích rau, củ, quả an toàn, chất lượng

cao lên hơn 5 ha.

Nhận thấy địa phương có lợi thế để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ trên địa bàn mở rộng sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các hộ phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới; do đó, đã có nhiều nghề mới được du nhập và phát triển mạnh như nghề mộc, cơ khí, sắt, nhôm kính... Từ đó, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, các loại hình dịch vụ phát huy thế mạnh của địa phương cũng được phát triển. Hiện, toàn xã có 82 hộ kinh doanh tổng hợp, 3 cơ sở sản xuất gạch bê tông, 22 cơ sở chế biến gỗ và sản xuất đồ mộc gia dụng, 7 cơ sở cơ khí... tạo việc làm cho từ 100 - 120 lao động có mức thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Điểm nổi bật nữa trong thời gian qua là Đảng bộ xã Yên Phú đã lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Trước khi triển khai, xã cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng với chủ trương khơi dậy sức dân trong XDNTM, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động quần chúng tham gia, nhất là việc tuyên truyền, nhằm tạo sự đồng thuận của người dân và nhân dân tự nguyện đóng góp công sức xây dựng các công trình cộng đồng. Được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, sự đồng thuận của nhân dân trong phong trào đóng góp XDNTM, xã đã huy động tổng kinh phí thực hiện trên 150 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 100 tỷ đồng và đến tháng 9 năm 2017 xã Yên Phú được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện ở An Phú như: mô hình "Thắp sáng đường quê" đã lấp đầy được 14,5 km đèn đường, tổng trị giá 198,5 triệu đồng; mô hình "Bảo vệ môi trường" đã trồng 8,5 km cây xanh bên đường giao thông. Kinh tế phát triển đúng hướng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; bình quân thu nhập năm 2019 đạt 36 triệu đồng/người/năm, số hộ nghèo giảm còn 7,9%.

Thời gian tới, xã Yên Phú tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở với phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu nông nghiệp gắn với XDNTM, duy trì xã đạt chuẩn NTM.

LÊ PHIÊN